

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TTr

Sông Lô, ngày tháng 9 năm 2021

V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu
pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 683/TTr-NV4 ngày 31/8/2021 của Thanh tra tỉnh triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; góp phần đẩy nhanh việc thực hiện các quy định mới của Luật PCTN 2018 đi vào đời sống; tăng cường sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các Tổ chức đoàn thể chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của mình theo bộ tài liệu thể lệ hướng dẫn và Đề thi của Thanh tra Chính phủ được gửi kèm theo văn bản này.

Thời gian nộp bài dự thi: Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập hợp bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình kèm theo danh sách (tối thiểu mỗi đơn vị lựa chọn 02 bài thi) và gửi trực tiếp về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 30/9/2021 để tập hợp chung gửi Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định.

UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TTr.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Bùi Văn Thọ

